

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845

การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑

นำเสนอเมื่อ : 30 เม.ย. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845
การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๗๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การสำรองวงเงินโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๗๒๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือหารือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสำรองวงเงินโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) ดังนี้

๑. การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และมีสิทธิได้รับการพิจารณาโอนเงินเดือนในระหว่างลา ตามข้อ ๑๑ ของกฎ ก.ค.ศ. การโอนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้รอการโอนเงินเดือนไว้ก่อน เมื่อผู้นั้นสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจสั่งโอนเงินเดือนส่งโอนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้ออกรอการโอนเงินเดือนไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคำนวณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องกันเงินที่รอการโอนเงินเดือนดังกล่าว ในแต่ละรอบการประเมินไว้หรือไม่ อย่างไร

๒. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะและอันดับที่สูงขึ้น ต้องกันเงินโอนเงินเดือนไว้เพื่อโอนเงินเดือนข้าราชการรายนั้น หากได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นย้อนหลังหรือไม่ อย่างไร

๓. หากไม่ต้องกันเงินไว้ เมื่อถึงคราวการโอนเงินเดือนให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองกรณีตามสิทธิที่พึงได้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะใช้งบประมาณใดในการโอนเงินเดือน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการโอนเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคำนวณย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้ออกรอการโอนเงินเดือนไว้และกรณีได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นย้อนหลัง ไม่ต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปีและให้เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณประจำปีที่มีคำสั่ง

/โดยไม่ถือเป็น....

โดยไม่ถือเป็นเงินค้างเบิกข้ามปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย (๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิณะสา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๖๓๘

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันอังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2562](#)